

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อสั่งการ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
	<p>การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>(๑) จัดการประชุมวิชาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข ASEAN+๓</p> <p>(๒) การส่งความช่วยเหลือในกระบวนการระดมทุน โดยสภาภคชาติไทยรับผิดชอบ ๒ เรื่องหลัก คือ การจัดทำ direct mail เพื่อการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลในเครือข่ายสภาภคชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสื่อสารเพื่อสกัดกั้นอีโบล่าจากประเทศต้นกำเนิด และการจำหน่ายเสื้อ</p> <p>(๓) การจัดรายการรับบริจาคทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗</p> <p>โดยในวันที่ ๙ ธันวาคม นี้ ประธานจะแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบในการประชุม service plan และงบบกลาง ปี ๒๕๕๙ และในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จะประสานเชิญรองอธิบดีทุกกรม สำนักสารนิเทศฯ ของกรม และสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วม ให้มีความเข้าใจและสร้างความตระหนัก รวมถึงการแบ่งปันน้ำใจจากคนไทยทุกคนในการต้านภัยอีโบล่า</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>(๑) ให้สำนักสาธารณสุขฉุกเฉินทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขให้มีส่วนร่วมในการบริจาคตามโครงการรวมพลังปันน้ำใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า และการตั้งกล่องรับบริจาคที่หน่วยบริการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมรับบริจาคให้มากที่สุด</p> <p>(๒) ให้ทุกกรม/กอง ได้มีส่วนร่วมในโครงการรวมพลังปันน้ำใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p>	<p>สำนักสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์</p> <p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p> <p>ทุกกรม/กอง</p>
	<p>๓.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p> <p>- ที่ประชุมพิจารณาว่าการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ (War Room) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ดำเนินการมาเป็นเวลานานกว่า ๖ เดือน จึงควรมีการสรุปผลการดำเนินงานของทุกกรม ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข ASEAN+ ๓ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าที่ชัดเจน</p> <p>มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกกรมจัดทำสรุปย่อรายงานการดำเนินงาน ส่งให้สำนักสาธารณสุขฉุกเฉินรวบรวม ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.</p>	<p>ทุกกรม สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p>



(นายชिरะ เพ็ญจันทร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๘๑.๕๓

นายสุทัศน์ กองขุนทด ผู้จัดสรุปมติที่ประชุม

นายแพทย์ปกรณ์ นาระคล ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อสั่งการ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ กรรมการแพทย์ – ได้มีแผนการประชุมวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้และดูความพร้อมของโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป คือ</p> <p>วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงราย</p> <p>โดยยังคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการอบรมอีก ๔ เขต</p> <p>มติที่ประชุม มอบหมายให้กรรมการแพทย์พิจารณาจัดประชุม/อบรมในเขตที่ยังไม่เคยจัดให้ครอบคลุมเป็นลำดับแรกก่อน</p>	<p>กรรมการแพทย์</p>
	<p>๒.๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ – รายงานข้อมูลการจัดตั้งห้องแยกสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสฮีโบล่า (DRA) ในรพศ. ดังนี้</p> <p>-เป้าหมายในระยะที่ ๑ จำนวน ๑๙ แห่ง มีความพร้อมแล้ว ๑๑ แห่ง</p> <p>-เป้าหมายในระยะที่ ๒ จำนวน ๑๒ แห่ง มีความพร้อมแล้ว ๓ แห่ง</p> <p>ในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ DRA</p> <p>-วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตรวจสอบความพร้อมของ รพศ. พุทธชินราช และมอบป้ายรับรองห้องปฏิบัติการ DRA ให้แก่ รพศ. พระปกเกล้า</p> <p>รวมทั้ง มีแผนการติดตาม รพศ. ราชบุรี และ รพศ. สกลนคร</p>	<p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p> <p>สำนักบริหารการสาธารณสุข</p>
	<p>๒.๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>- ยังคงมีการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮีโบล่า โดยอาสาสมัครสาธารณสุข และการจัดทำสื่อแผ่นพับให้ความรู้ คำแนะนำสำหรับประชาชน</p>	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>
	<p>๒.๕ กรมอนามัย – ได้ตั้งงบประมาณการปี ๒๕๕๙ ประสานแจ้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัยจัดทำ Road Map กำจัดขยะมูลฝอย/ของเสีย และงบลงทุนกำจัดขยะติดเชื้อไวรัสฮีโบล่า ในการจัดทำเครื่องทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ /เตาเผา ในโรงพยาบาล ๒๐ แห่ง รวมวงเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท</p>	<p>กรมอนามัย</p>
<p>๓.</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๓.๑ โครงการรวมพลังปันน้ำใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสฮีโบล่า ร่วมกับสภากาชาดไทย</p> <p><u>ประธาน</u> แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. หลังจากการแถลงข่าวการประชุม ASEAN+๓ จะมีการแถลงข่าวเรื่อง การระดมทุนตามโครงการฯ โดยมีสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสนับสนุนการระดมทุน เพื่อสกัดกั้นจากโรคติดเชื้อไวรัสฮีโบล่า ซึ่งเป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในการกำหนดเป้าหมายการระดมทุน ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทุกประเทศ</p>	<p>ทุกกรม/กอง</p> <p>และหน่วยงานสังกัด</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข</p>

สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗
 วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์วิริยะ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p> <p>๑.๑ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ปรับจำนวนผู้ป่วยใน ๓ ประเทศที่มีการระบาด คือ เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย และกินี เป็น ๑๗,๕๑๗ ราย โดยประเทศเซียร์ราลีโอน ยังพบมีผู้ป่วยรายใหม่มาก จำนวน ๑,๔๐๐ ราย ประเทศกินี จำนวนผู้ป่วยยังทรงตัว และประเทศไลบีเรียสถานการณ์ดีขึ้น</p> <p>๑.๒ สำหรับประเทศที่มี imported cases นั้น WHO ได้ประกาศให้ประเทศสเปน เป็นเขตปลอดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าแล้ว ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกายังรอเวลาอีก ๔๒ วัน ขณะนี้ยังคงเหลือประเทศมาลี โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน ๘ ราย</p> <p>๑.๓ สถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศไทย มีการติดตามผู้เดินทางมาจาก ๓ ประเทศ ที่มีการระบาดหนัก จำนวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๑๐๐) กลุ่มคนจากประเทศอื่น ๆ รวมประเทศมาลี จำนวน ๖๗ คน โดยในจำนวนนี้ มีกรุงเทพมหานครมากที่สุด ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ รองลงมา คือ จันทบุรี ๕ คน ร้อยละ ๗.๕ และชลบุรี ๒ คน ร้อยละ ๓.๐</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>	<p>สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค</p>
๒.	<p>การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p> <p>- ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๒.๑ กรมควบคุมโรค</p> <p>(๑) การติดตามงบประมาณ งบกลางปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๙.๗ ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว ๑.๔ ล้านบาท ได้ก่องหนผู้กพัน ๓๓.๙ ล้านบาท คงเหลือ ๖๔ ล้านบาท โดยจำนวนนี้เป็นค่าชดเชยการเสียชีวิตกรณีที่มีการติดเชื้ออีโบล่า การสนับสนุนการจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข ASEAN+๓ /SOMHD การจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>(๒) การติดตามงบประมาณ งบกลางปี ๒๕๕๘</p> <p>- เป็นคำตอบแทนเจ้าหน้าที่ และค่าชดเชย รวมถึงบงลงทุนในการจัดตั้งห้องแยกสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (DRA) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงบประมาณ</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>	<p>กรมควบคุมโรค</p>